



ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๐๔/๕๑๗๖



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล)๒๕๕๘๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และมีข้อคิดเห็นดังนี้

๑. ไม่ขัดข้องต่อการจัดทำ FTA กับกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) การเสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย – ซาอุดีอาระเบีย (Joint Trade Committee: JTC) และการส่งเสริมการค้าระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย ภายใต้ Saudi Vision 2030 ซึ่งสอดคล้องกับการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตรแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. กรณีที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า องค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (SFDA) ได้อนุญาตให้โรงงานไก่ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ๑๑ โรงงาน สามารถส่งออกไก่แปรรูป/ไก่ปรุงสุกมายังซาอุดีอาระเบียได้แล้วนั้น อาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากปัจจุบันซาอุดีอาระเบีย โดย SFDA ได้ขึ้นทะเบียนและอนุญาตให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่ดิบ (Poultry Meat) จาก ๑๑ โรงงาน เท่านั้น ในขณะที่ SFDA ยังไม่ประกาศขึ้นสถานะอนุญาต (permitted) ให้กับประเทศไทยสำหรับการส่งออกไก่แปรรูป/ไก่ปรุงสุก (Poultry Meat Products) ไปยังซาอุดีอาระเบีย ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้มีการทวงถามอย่างต่อเนื่องขึ้นสถานะอนุญาตให้ ทั้งนี้ หาก SFDA ยืนยันว่าสามารถส่งไก่แปรรูป/ไก่ปรุงสุกไปยังซาอุดีอาระเบียได้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ขอให้ SFDA ทำหนังสือแจ้งมายังกรมปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนโรงงานไก่ดิบ (Poultry Meat) เพิ่มเติม ทั้งสิ้น ๒๗ โรงงาน เพื่อส่งออกไปยังซาอุดีอาระเบีย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะผลักดันให้ SFDA เร่งตรวจสอบโรงงานไก่ของไทยต่อไป

๔. ในคราวการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตรแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายไทยได้มีการแจ้งความประสงค์ในการส่งออกสัตว์มีชีวิต เพื่อเป็นทางเลือก

ให้แก่...

ให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวดัตช์อาระเบีย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีข้อขัดข้อง หากกระทรวงพาณิชย์จะให้ความร่วมมือในการเปิดตลาดสินค้ากลุ่มเนื้อโคและเนื้อแพะในชาวดัตช์อาระเบียต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจติมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักการเกษตรต่างประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๑-๙๓๐๘
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๙๙๖
E-mail: asia2@moacbofaa.com